



ครอบครัวของเด็กวันวาน

เป็นครอบครัวใหญ่ หลายครอบครัวมีลูกหลายคน และอยู่อาศัยกันพร้อมหน้าพร้อมตา ทั้งพ่อแม่และปู่ย่า หรือพ่อแม่และตายาย

นอกจากนั้น ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านด้วย

สมัยก่อนนั้น ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่มีใครรับใช้ เว้นแต่ครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่มีอันจะกิน

การอยู่ร่วมกันหลายชีวิต โดยไม่มีใครรับใช้ ทำให้ทุกคนต้องทำงานบ้าน รวมทั้งช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

สิ่งเหล่านี้ ส่งผลถึงเพื่อนบ้านด้วย เพราะแต่ละครอบครัวก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีอะไรก็แบ่งปันกัน

การช่วยเหลือเอื้อต่อกันในครอบครัวโดยการปฏิบัติจริง ช่วยเหลือกลมเกลียวให้เด็กวันวาน....เป็นคนมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นได้ดีว่าการอบรมสั่งสอน

เพราะเป็นการซึมซาบอยู่ในใจของเด็กวันวาน.....

ตัวลูเองนั้น ตอนเด็ก ๆ นอกจากมีหน้าที่หลักในการศึกษาเล่าเรียนแล้ว ก็ยังช่วยเหลือทางบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ช่วยถูบ้านบ้าง ช่วยดายหญ้าบ้าง หรือช่วยขุดดินบ้าง



หน้าที่พิเศษของลุงอีกอย่างหนึ่งก็คือ การช่วยนวดตาของลุง วิธีการนวดของลุงนั้นได้ใช้เท้าเหยียบเป็นส่วนใหญ่

หลาน ๆ ที่ยังไม่เคยเห็นการเหยียบก็ดูได้จากภาพประกอบข้างซ้ายนี้

เหตุที่ตาของลุงใช้ลุงเหยียบให้อยู่คนเดียว เพราะในขณะนั้นน้ำหนักของลุงพอเหมาะ ไม่หนักและเบาจนเกินไป

แรก ๆ ลุงรู้สึกเหนื่อยและไม่ค่อยอยากทำ แต่ทำไปนาน ๆ ก็เป็นความเคยชิน และรู้สึกดีที่ทำให้เรามีความสุข ทำให้ลุงไม่รีรอทุกครั้งที่ตาขอให้เหยียบให้

สิ่งเหล่านี้ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบด้วย ทำให้ลุงชอบช่วยเหลือผู้อื่น

เมื่อมีผู้ใดร้องขอ หากลุงทำได้ และสิ่งที่ทำนั้นไม่ผิดต่อกฎหมายและธรรมเนียมประเพณี ลุงก็จะให้ความช่วยเหลือในทันที ความมีน้ำใจของลุงใช้ได้ดีตอนที่ลุงไปเรียนหนังสือที่สหรัฐอเมริกา

เพราะในวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) ครอบครัวอเมริกันบางคนซึ่งได้ยื่นจำนงขอรับนักศึกษาต่างชาติ ไปร่วมรับประทานอาหารเย็นในวันนั้น

โดยมหาวิทยาลัยที่ลุงเรียนได้จัดให้ลุงไปรับประทานอาหารกับครอบครัวอเมริกันครอบครัวหนึ่ง และเขามารับลุงตั้งแต่ตอนบ่าย ครอบครัวนี้มีสระว่ายน้ำด้วย และลุงก็ได้มีโอกาสลงว่ายน้ำ

ความเป็นคนไทย และเป็นคนมีน้ำใจคนหนึ่ง ก็พยายามช่วยเขาเท่าที่จะทำได้ เช่น เก็บใบไม้ที่ลอยอยู่ในสระน้ำ และที่อยู่ข้างสระน้ำ

ช่วยเก็บจานชามที่ใช้แล้ว รวมทั้งอาสาขอล้างชาม แต่เขาไม่ได้ให้ลุงล้างชามหรอก เพราะเขาต้องล้างเศษอาหารออกก่อนแล้วจึงนำไปใส่ในเครื่องล้างชาม

สิ่งที่ลุงทำเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นนี้ ทำให้ครอบครัวอเมริกันครอบครัวนี้รักลุงมาก

หลังจากวันขอบคุณพระเจ้าแล้ว เขาก็ไปรับลุง พาไปดูเที่ยวไหนต่อไหน พาไปรับประทานอาหารดี ๆ แพลก ๆ พาไปเข้าชมกีฬาของอเมริกันทุกชนิด เช่น อเมริกันฟุตบอล เบสบอล บาสเก็ตบอล และฮอกกี้น้ำแข็ง

รวมทั้งพาไปฟังคอนเสิร์ต และชมการแสดงต่าง ๆ ด้วย

ลุงได้พบได้เห็นสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ ก็จากครอบครัวอเมริกันครอบครัวนี้ ลำพังลุงนั้นหรือ ไม่มีโอกาสแบบนี้หรอก เพราะเงินทุนการศึกษาที่ได้รับนั้น เพียงพอเฉพาะค่ากินอยู่เท่านั้น

ปัจจุบันก็ยังติดต่อกันอยู่ เมื่อใดลุงมีโอกาสไปที่สหรัฐอเมริกา ก็หาโอกาสไปพบเท่าที่จะทำได้

จากสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้ครอบครัวของเด็กวันนี้....เล็กลง ส่วนใหญ่จะมีเฉพาะพ่อแม่ลูก และอาจมีคนอื่นช่วยเหลือทำงานบ้านบ้าง

เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กัน ส่วนมากก็ไม่รู้จักกัน จึงไม่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

เด็กวันนี้....หลายคนก็เป็นคนมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่น ส่วนใหญ่ได้การอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดีจากบิดามารดา หรือครูบาอาจารย์ และเด็กวันนี้....อีกหลายคนที่เป็นคนแล้งน้ำใจ

ตั้งใจที่จะหัดเป็นคนมีน้ำใจ และให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันตั้งแต่ปีใหม่นี้เถิดนะหนูนะ

นอกจากจะทำให้เราสุขใจแล้ว วันข้างหน้าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวหนูแน่นอน

เชื่อลุงเถิดนะ